

# NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao kỷ niệm chương "Vi sự nghiệp dân vận" cho các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Sáng ngày 21/12, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Năm 2023, công tác dân vận đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, triển khai đồng thời các nhiệm vụ trọng tâm: thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo

dảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh theo phương châm dân dân, sát dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 5/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thị điểm mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi

mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tổ chức các hoạt động thu hút đoàn viên, hội viên; phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; tích cực triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Hoạt động tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân từng bước đi vào nền nếp. Hệ thống thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã vận động, tích cực tham mưu, đề xuất, triển khai các nội dung của công dân được thực hiện nghiêm túc. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi

đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tiếp tục phát huy tốt dân chủ ở cơ sở. Công tác dân vận phải hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn, lấy người dân, đoàn viên, hội viên làm chủ thể, phải tạo được sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng bộ để tổ chức thực hiện. Đặc biệt là nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết, chăm lo thiết thực cho đời sống nhân dân. Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Chủ trọng nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính và đạo đức công vụ. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy ban dân vận các cấp và khối dân vận cơ sở; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2023, tỉnh Thái Bình có 40 đồng chí được Ban Dân vận Trung ương tặng kỷ niệm chương "Vi sự nghiệp dân vận". Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao kỷ niệm chương "Vi sự nghiệp dân vận" cho các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khen thưởng 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2023.

**ĐÀO QUYN**

ngoại giao bản lĩnh về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, tinh thông nghiệp vụ ngoại giao, hiểu biết luật pháp và có tâm, có tầm.

Thủ tướng nêu rõ: Năm 2024 sẽ có nhiều thời cơ và thách thức đan xen, do đó công tác ngoại giao cần phải có sự chủ động, sát tình hình mới; có tầm nhìn chiến lược; tiếp tục thể chế hóa đường lối đối ngoại của Đảng, tập trung vào các khâu trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ các khó khăn, thách thức cần tháo gỡ; hoàn thiện thể chế, cơ chế hợp tác bảo đảm đầy đủ, sát thực tiễn và tổ chức thực hiện tốt; linh hoạt, chủ động, mạnh mẽ để đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng một cách nhanh chóng; phát huy tinh tu lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo; tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương...

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngoại giao đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Ngoại giao.

**MINH HƯƠNG**

Bộ và cuộc đấu tranh của đồng bào Nam Bộ, góp phần to lớn giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là những biểu hiện nguy hiểm nhằm kích động hận thù dân tộc, âm mưu chia tách lịch sử, văn hóa Nam Bộ ra khỏi nền văn hóa và lịch sử dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ. Một trong những biểu hiện phổ biến hiện nay là Nhưng, nếu đó là một sản phẩm có chứa đựng yếu tố gây hại, sự mập mờ trong quan điểm nghệ thuật giống như một loại virus gây - văn hóa, khi mỗi thứ lệch lạc đi một chút, mỗi thứ méo mó, lai căng đi một chút... thì hệ lụy lâu dài đối với văn hóa dân tộc và tương lai thế hệ trẻ là rất khó lường...

Thời gian gần đây, trong đời sống VHNT và thị trường giải trí xuất hiện một số tác phẩm có biểu hiện như vậy. Đa luận truyền thông thể hiện những góc nhìn đa chiều. Những tranh cãi nổ ra không chỉ trên các diễn đàn không gian mạng mà còn kéo theo sự vào cuộc của đông đảo chuyên gia, nhà quản lý, phân tích, mở xé dưới nhiều góc nhìn, góc độ khác nhau. Thậm chí, trong một số trường hợp, những ông ả trên không gian mạng về vấn đề này còn trở thành chủ đề trên bàn nghị sự của Quốc hội.

Để tạo niềm tin văn hóa tinh thần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu "điên biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa, VHNT, chúng ta phải bám sát quan điểm của Đảng. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ: "Chủ động nâng cao sức đề kháng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên đối với các văn hóa phẩm ngoại lai độc hại"...

(theo qdnd.vn)

# NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 21/12, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia kết quả 2 năm triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Chính phủ (Đề án 06). Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về CĐS, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về CĐS, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, Đề án 06 đã đạt được những mục tiêu cơ bản. Với 13 nhiệm vụ chung, 89 nhiệm vụ cụ thể của Đề án 06, đến nay đã hoàn thành 67 nhiệm vụ, đang triển khai 13 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 12 nhiệm vụ. Đã hoàn thành 5/5 văn bản pháp luật theo lộ trình Đề án 06, 38/53 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến của các địa phương đạt 58,2%, tại các bộ, ngành đạt 31,7%, riêng Bộ Công an đạt 75%; 100% công dân đã được cấp mã số định danh cá nhân; 84,7 triệu công dân đã được cấp thẻ căn cước gắn chip điện tử; hơn 70 triệu tài khoản định danh điện tử đã được cấp. Việc thực hiện các dịch vụ công thiết yếu hàng năm đã tiết kiệm cho Nhà nước 2.505 tỷ đồng...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đề án 06 có sự chỉ đạo và thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và là một trong những điểm sáng trong CĐS ở nước ta. Qua 2 năm thực hiện Đề án đã thu được những kết quả bước đầu tích cực, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, góp phần thay đổi phương thức quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý công dân, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần hạn chế tiêu cực, "tham nhũng vặt", tiết kiệm thời gian, công sức của người dân, tạo nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới các bộ, ngành, địa phương, thành viên Ủy ban Quốc gia về CĐS tiếp tục quan tâm, thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, nhất quán, đồng bộ từ trung ương đến cơ sở. Chủ động phối hợp thực hiện các nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực, kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết để triển khai thực hiện hiệu quả, có cơ chế kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc cho cấp cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh lộ trình, có giải pháp dứt khoát mạnh mẽ để đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện Đề án 06 trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

**TRINH CƯỜNG**

# BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐĂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ

Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), sáng ngày 21/12, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. Dự lễ dâng hương có Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thành kính dâng hoa, thấp hương tri ân, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú, những anh hùng của quê hương Thái Bình đã cống hiến, hy sinh thân mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh nguyện phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức học tập, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn; quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đoàn giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

**TIẾN DAT**

# MTTQ XÃ PHONG CHÂU, HÒA BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

\* Sáng ngày 21/12, Ủy ban MTTQ xã Hòa Bình (Hưng Hà) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ huyện chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp cơ sở trong huyện.

5 năm qua, Ủy ban MTTQ xã Hòa Bình và các tổ chức thành viên đã vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Toàn xã có 105 hộ hiện 1.860m<sup>2</sup> đất canh tác, 69 hộ hiện 1.368m<sup>2</sup> đất thổ cư để mở rộng đường giao thông. Ban vận động quy "Vi người nghèo" đã vận động nhân dân ủng hộ được 150 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 2 nhà đại đoàn kết, 7 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 80 triệu đồng và trao trên 200 suất quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,7%. Hiện nay, 4/4 thôn của xã giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; xã đã thành lập 4 tổ tự quản về an ninh trật tự, 1 tổ tự quản an toàn giao thông; tỷ lệ học giả ở cộng đồng dân cư đạt 89%; 100% ban công tác mặt trận thôn xếp loại hoàn thành tốt.

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQ xã Hòa Bình phấn đấu có 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; hàng năm huy động trên 50 triệu đồng xây dựng quỹ "Vi người nghèo"; 100% hộ nghèo được giúp đỡ; Ủy ban MTTQ xã và 100% ban công tác mặt trận thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị yếu kém.

Đa chiều, họ cổ xúy kiểu thái độ bóng gió, mập mờ... Với hình thức thể hiện này, trong không gian mạng và không gian hóa dân tộc, sắc thái vùng miền, phân động, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Cách đây 10 năm, khi còn sống, nhà văn Lê Văn Thảo, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, trong một lần trả lời phỏng vấn Báo Quân đội nhân dân đã nhấn mạnh rằng, điều ông và các nhà văn đã từng lần lộn qua chiến tranh lo ngại nhất chính là sự xuất hiện của thái độ "ám chỉ" trong sáng tác VHNT. Lợi dụng vào tinh hu cấu của VHNT, không ít tác giả đã bày tỏ khuynh hướng sáng tác đi ngược lại quan điểm, đường lối của Đảng bằng kiểu ám chỉ, do họ bị tiềm nhiệm, kích động, ảnh hưởng bởi các luồng tư tưởng thù địch từ bên ngoài. Hệ lụy của lối tư duy "ám chỉ" đó là một số văn nghệ sĩ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, rời bỏ quê hương ra nước ngoài sinh sống, sử dụng chính ngôi bút, vốn sống, cảm xúc nội tại để "nói ngược", "viết ngược", làm phương hại đến nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Thậm chí, đã có một số ít nghệ sĩ nổi tiếng, bị lợi kéo tham gia vào những bộ phim có nội dung xuyên tác cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bóp méo, bôi đen hình tượng Bộ đội Cụ Hồ trong chiến tranh...

# BẢN SẮC KHÔNG THỂ MẬP MỜ...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian gần đây, trong đời sống VHNT và thị trường giải trí xuất hiện một số tác phẩm có biểu hiện như vậy. Đa luận truyền thông thể hiện những góc nhìn đa chiều. Những tranh cãi nổ ra không chỉ trên các diễn đàn không gian mạng mà còn kéo theo sự vào cuộc của đông đảo chuyên gia, nhà quản lý, phân tích, mở xé dưới nhiều góc nhìn, góc độ khác nhau. Thậm chí, trong một số trường hợp, những ông ả trên không gian mạng về vấn đề này còn trở thành chủ đề trên bàn nghị sự của Quốc hội.

Đa chiều, họ cổ xúy kiểu thái độ bóng gió, mập mờ... Với hình thức thể hiện này, trong không gian mạng và không gian hóa dân tộc, sắc thái vùng miền, phân động, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Cách đây 10 năm, khi còn sống, nhà văn Lê Văn Thảo, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, trong một lần trả lời phỏng vấn Báo Quân đội nhân dân đã nhấn mạnh rằng, điều ông và các nhà văn đã từng lần lộn qua chiến tranh lo ngại nhất chính là sự xuất hiện của thái độ "ám chỉ" trong sáng tác VHNT. Lợi dụng vào tinh hu cấu của VHNT, không ít tác giả đã bày tỏ khuynh hướng sáng tác đi ngược lại quan điểm, đường lối của Đảng bằng kiểu ám chỉ, do họ bị tiềm nhiệm, kích động, ảnh hưởng bởi các luồng tư tưởng thù địch từ bên ngoài. Hệ lụy của lối tư duy "ám chỉ" đó là một số văn nghệ sĩ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, rời bỏ quê hương ra nước ngoài sinh sống, sử dụng chính ngôi bút, vốn sống, cảm xúc nội tại để "nói ngược", "viết ngược", làm phương hại đến nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Thậm chí, đã có một số ít nghệ sĩ nổi tiếng, bị lợi kéo tham gia vào những bộ phim có nội dung xuyên tác cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bóp méo, bôi đen hình tượng Bộ đội Cụ Hồ trong chiến tranh...

Nếu như trước đây, cách nói, cách viết, cách thể hiện nhân vật theo lối "ám chỉ" được thể hiện một cách trực cảm, trực giác... thì nay, trước làn sóng dư luận

# HỘI NGHỊ NGOẠI GIAO LẦN THỨ 32...

(Tiếp theo trang 1)

Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 32, sáng ngày 21/12, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phiên toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ đất nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Trong thành tựu chung to lớn của công tác đối ngoại có đóng góp rất quan trọng của ngoại giao kinh tế. Từ sau Đại hội XIII của Đảng và hội nghị đối ngoại toàn quốc đến nay, công tác đối ngoại và ngoại giao đã bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, các chỉ đạo của Bộ Chính

trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị đối ngoại toàn quốc, đồng thời phát huy mạnh mẽ bản sắc "ngoại giao cây tre Việt Nam". Những năm qua, ngoại giao kinh tế đã và đang được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, rộng khắp các trụ cột đối ngoại, bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đóng góp quan trọng vào tạo dựng cơ sở và tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế mà đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày nay. Việt Nam đến nay là nền kinh tế lớn thứ 11 châu Á, nằm trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, 30 nền kinh tế có thương mại lớn nhất, là 1 trong 3 nước thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất trong ASEAN và có mạng lưới liên kết kinh tế sâu rộng, đa tầng nấc, trong đó đã ký 16 FTA bao trùm tất cả các nền kinh tế chủ chốt

# TỬ THỊ HIỆU THẨM MỸ ĐỂ ĐẾN BẢN LĨNH THẨM MỸ

Nhìn vào những diễn biến đời sống văn hóa, VHNT mỗi khi có tác phẩm, sản phẩm gây "sốt", chúng ta thấy rõ những tác động toàn diện của hiệu ứng không gian mạng. Nó thể hiện rõ tính hai mặt của một vấn đề. Thứ nhất là, hội chứng đám đông tư